

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: **0363**/PTM-CDS

V/v Khảo sát chuyên đổi số doanh
nghiệp – VCCI 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: UBND tỉnh Kon Tum



Ngày 14/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam” trong đó giao VCCI là đầu mối chủ trì phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đánh giá và triển khai chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3/8/2021, Chủ tịch VCCI cũng đã ban hành Quyết định số 1210/PTM-TCCB về việc thành lập Tổ công tác về Chuyển đổi số VCCI. Để triển khai nhiệm vụ được giao, VCCI tiến hành khảo sát diện rộng trên cả nước nhằm đánh giá thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp, tạo cơ sở cho việc tổng hợp, báo cáo, đề xuất những giải pháp với Chính phủ cũng như triển khai xây dựng bộ công cụ hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2022 và những năm sắp tới.

Thời gian khảo sát: từ 01/04/2022 – 30/5/2022

Hình thức: thực hiện trực tuyến qua link <https://vcci-erp.vn/kontum>

Kết quả từ Chương trình khảo sát là căn cứ thực tiễn quan trọng để đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ số của cộng đồng doanh nghiệp từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, VCCI sẽ tổng hợp, phân tích và xây dựng báo cáo chung về tình hình chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam. Báo cáo sau khi hoàn thành sẽ được gửi tới Quý Cơ quan để tham khảo, hỗ trợ quá trình xây dựng và ban hành chính sách.

Với ý nghĩa đó, VCCI trân trọng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm cử cán bộ phối hợp cùng Tổ Chuyển đổi số VCCI, chỉ đạo bằng văn bản Sở Kế hoạch Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Cục Thuế, các cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương phối hợp thực hiện, truyền tải thông tin và vận động doanh nghiệp trên địa bàn tham gia khảo sát để Chương trình được thành công, đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.ITB



NGUYỄN QUANG VINH

Thông tin liên hệ: Đào Công Luận – Chuyên gia Tổ chuyên đổi số VCCI – Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội – SĐT: 0983 999 909 - Email: vcci.chuyendoiso@gmail.com